

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an
ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09/01/2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019; Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019,

Nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, thi đua lao động, sản xuất, học tập góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2019 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020), lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, gồm các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh đạt 9,3%;

- Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản: 25-26%, Công nghiệp - Xây dựng: 26-27%, Thương mại - Dịch vụ: 39-40%;
- Thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng;
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng: 2.466,7 tỷ đồng;
- Giá trị xuất khẩu: 137 triệu USD.
- Dân số trung bình 547 nghìn người;
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%;
- Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm 3-4% so với cuối năm 2018;
- Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 34,2 giường;
- Phân đấu đến cuối năm 2019 có thêm 03 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới;
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90%.
- Tỷ lệ độ che phủ rừng 62,3%;
- Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

2. Lĩnh vực đột phá

- Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ, nhất là trên địa bàn thành phố Kon Tum. Đẩy mạnh đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ; trong đó chú ý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu và hệ thống xử lý nước thải trong khu, cụm công nghiệp.

- Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; bảo tồn, đầu tư phát triển có hiệu quả những loại cây dược liệu, nhất là dược liệu dưới tán rừng; có chiến lược đầu tư phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Đẳng sâm Kon Tum và các sản phẩm đặc hữu khác.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.

III. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả,

phấn đấu thực hiện thắng lợi và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2; phong trào: "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước khác trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy nhanh tiến độ hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng, thực hiện có hiệu quả quy hoạch, bảo tồn, đầu tư và phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum và các loại dược liệu khác mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế. Thực hiện tốt chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn tạo điều kiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển dược liệu.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó tiến hành rà soát, tập trung chỉnh trang, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị hiện có đảm bảo xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống chiếu sáng gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo hướng mở rộng không gian đô thị; thu hút đầu tư các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ, trung tâm thương mại, các khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng và các cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

Rà soát tiềm năng, lợi thế của xã, phường, thị trấn để tạo ra hạt nhân phát triển và đầu tư, hình thành các khu đô thị mới. Đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

3. Thi đua phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt giáo dục vùng sâu, vùng xa; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, thực hiện tốt chính sách xã hội, tạo việc làm mới và đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; xây dựng môi

trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.

4. Thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tăng cường công tác đối ngoại; đẩy mạnh giao lưu hợp tác hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào và Campuchia giáp biên với tỉnh Kon Tum; thực hiện có hiệu quả các bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết với các địa phương của Hàn Quốc và mở rộng quan hệ hợp tác với một số tỉnh của Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc...

5. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, các chương trình của Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, công chức, công vụ với phương châm hành động là "*Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả*". Triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hoàn thiện Công dịch vụ công trực tuyến; sớm hình thành đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, cản trở thuộc thẩm quyền của các địa phương, đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Thường xuyên thanh tra, khắc phục và xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. Xây dựng Đảng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng; đảm bảo chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận; huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các tầng lớp Nhân dân; đổi mới nội dung các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, tăng cường nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân

rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông nhằm tăng cường đăng tải, phát sóng chuyên mục gương "Người tốt việc tốt", các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực nhằm nhân rộng và tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới. Thực hiện công tác khen thưởng theo quy định, chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân là người trực tiếp sản xuất, chiến đấu và công tác.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và các công tác trọng tâm của ngành, đơn vị, địa phương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện với khí thế sôi nổi, thiết thực. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu về đích sớm và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

9. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc bình xét, đề nghị khen thưởng phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy định và kịp thời nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, động viên các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua, phấn đấu lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ nội dung Phát động này để tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các ngành, phối hợp với chính quyền các cấp, căn cứ chức năng nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực

hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo, đài của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, kịp thời mở chuyên mục giới thiệu các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở cơ sở. Định kỳ tổng hợp và báo cáo tình hình tổ chức triển khai và kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

5. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua yêu nước năm 2019; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua năm 2019 hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)/.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT TW (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trường các Khối thi đua của tỉnh;
- Các doanh nghiệp NN của tỉnh;
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ;
- VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH8.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hòa